

Số: 12/KH-UBND

Sơn Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH
Thực hiện dân chủ ở cơ sở của UBND xã Sơn Ninh năm 2023

Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 71/NĐ-CP); Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND xã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan UBND xã Sơn Ninh; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 22/6/2022 của UBND xã về Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện dân chủ ở xã trên địa bàn xã Sơn Ninh đến hết năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thực hiện dân chủ ở xã năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thực hiện dân chủ cơ sở chính là nhằm đảm bảo cho người dân thực hiện quyền làm chủ của mình trực tiếp ở cơ sở và cơ quan đơn vị công tác, thực hiện tốt quy chế dân chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở đảm bảo cho nhân dân tiếp xúc dễ dàng với cơ quan công quyền, có điều kiện kiểm tra cán bộ công chức, nhất là những người trực tiếp làm việc với dân.

Thực hiện dân chủ cơ sở tạo điều kiện để nhân dân tham gia tích cực hơn vào việc giám sát các hoạt động của chính quyền địa phương và nâng cao chất lượng hiệu quả của việc giám sát. Đồng thời tạo sự chuyển biến nhận thức mạnh mẽ trong hành động của cán bộ, công chức, từ phương thức làm việc đến tư duy, từ kiểu hành chính mệnh lệnh áp đặt sang dân chủ hóa, công khai hóa, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Phương thức làm việc của cán bộ công chức được đổi mới theo phương thức gần dân, sát dân, tôn trọng dân.

Việc triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ tạo sự chuyển biến nhận thức mạnh mẽ trong cán bộ công chức, từ công tác tiếp công dân, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động sáng tạo của Chủ tịch, Phó chủ tịch, mỗi thành viên UBND xã chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung triển khai

Công chức Tư pháp - Hộ tịch phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chủ động thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện đầy đủ các quyền tự do, nghĩa vụ công dân khi họ tham gia vào các quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã.

Tuyên truyền phổ biến tới từng người dân nội dung của Pháp lệnh dân chủ ở xã thông qua các hình thức: Dùng hệ thống phát thanh, tiến hành các cuộc họp phổ biến và quán triệt, tổ chức để mọi người cùng thảo luận những nội dung chính dưới sự hướng dẫn của Trưởng thôn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã; niềm yết Pháp lệnh tại các Nhà văn hóa thôn.

Đẩy mạnh toàn diện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước; nâng cao đạo đức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, gắn cải cách hành chính với thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã.

2. Nội dung công khai dân biết

Thực hiện các nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và quyết toán thu – chi ngân sách hàng năm.

Các loại quỹ vận động trong dân và các khoản thu vận động khác.

Công khai việc quản lý thu – chi, sử dụng các loại quỹ thông qua các hội nghị sơ kết tháng, quý, 6 tháng, tổng kết năm, các cuộc họp của thôn.

Niềm yết công khai ở khu dân cư thực hiện vận động các khoản thu trong dân.

Niềm yết công khai các khoản thu lệ phí, chứng thực, lệ phí đăng ký ...

Công khai các Dự án công trình đầu tư trên địa bàn.

Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân.

Công khai chế độ hỗ trợ, chăm sóc gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Công khai vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho người nghèo, đối tượng khó khăn, hộ thoát nghèo để phát triển sản xuất kinh doanh và cho học sinh, sinh viên ...

Các quy trình thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Lịch làm việc của Ủy ban nhân dân xã, lịch kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã.

3. Những nội dung dân bàn và quyết định hoặc ý kiến

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, thành viên ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng.

Đẩy mạnh thực hiện Quy ước, hương ước của các thôn, thường xuyên rà soát sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

Về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, xây dựng NTM do nhân dân đóng góp toàn phần hoặc một phần như: Mở rộng đường, cứng hóa, nâng cấp mặt đường, làm hệ thống đèn chiếu sáng ...

4. Những nội dung dân tham gia giám sát

Thông qua MTTQ, các đoàn thể và ban thanh tra nhân dân, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức.

Dự thảo kế hoạch kinh tế - xã hội của xã.

Giám sát thi công dự án công trình cải tạo trên địa bàn xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành có hiệu quả của chính quyền xã:

Đề nghị các cấp ủy Đảng, UBMTTQ, các đoàn thể, các tổ chức xã hội xác định rõ trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung các nội dung cụ thể thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở đạt kết quả cao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; coi việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ là giải pháp quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND xã, các cán bộ, công chức, Ban cán sự thôn cần quán triệt sâu sắc về thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Đồng thời tập trung cao, điều hành quyết liệt, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung đề ra.

2. Ủy ban nhân dân xã thông qua kế hoạch thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định; Phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức đoàn thể xã tổ chức thực hiện; chỉ đạo Ban cán sự các thôn thực hiện những kế hoạch đã thông qua.

3. Chủ tịch UBND xã lập biên bản tổng hợp kết quả về những nội dung đã đưa ra nhân dân bàn và quyết định; Tổ chức triển khai thực hiện những nội dung đã được nhân dân quyết định.

4. Ủy ban nhân dân xã tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và lập kế hoạch triển khai chương trình thực hiện Pháp lệnh dân chủ cho năm sau; gắn với xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh tế xã hội năm.

5. Căn cứ vào nội dung và giải pháp thực hiện của UBND xã, các cán bộ, công chức, các Ban cán sự thôn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch của UBND xã.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở của Ủy ban nhân dân xã Sơn Ninh năm 2023. Đề nghị các tổ chức liên quan cùng phối hợp thực hiện đạt kết quả theo yêu cầu đề ra./.

Nơi nhận :

- Văn phòng UBND huyện;
- TT.BCĐ thực hiện QCDC huyện;
- Đảng ủy, TT.HĐND, TT.MTTQ xã;
- BCS 9 thôn;
- Lưu: VP.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Huy